



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
6 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. รายงานสถานการณ์-ย้ำป้องกันตนเอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, TNN, voicetv, linetoday, newstv, js100, ch7)

- กรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์โควิด 19 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2566 พบผู้ป่วยเพิ่ม 3,085 ราย เฉลี่ยวันละ 440 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 386 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 243 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 68 ราย เฉลี่ยวันละ 9 ราย ขณะที่การได้รับวัคซีนโควิด 19 สะสม 144,951,341 ราย

- ร.ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า คาดตัวเลขในระบบจะน้อยกว่าสถานการณ์จริง ความใสใจสุขภาพ ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวสม่ำเสมอ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เลี่ยงที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี ไม่แชร์ของกินของใช้ รักษาความสะอาดบริเวณที่ใช้งานร่วมกับผู้อื่น ไม่สบายควรแยกตัว 7-10 วันจนตรวจ ATK ซ้ำได้ผลลบ ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องเสมอ

2. เคสผู้สูงอายุเส้นเลือดเล็กโป่งพองติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ch7, linetoday, news1live, springnews)

- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า มีเคสผู้ป่วยหญิงอายุ 75 ปี ปกติแข็งแรงดี ฉีดวัคซีนโควิด AZ 2 เข็ม MD 2 เข็ม มีไข้ แสบคอ ไอมาก วันที่ 1 พ.ค. ตรวจ ATK ให้ผลบวก ได้ยาโมลนูพิราเวียร์ 5 วัน หลังกินยาครบยังไอมาก ไอแรง จนปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ทะเลไปด้านหลัง กินอาหารไม่ได้ อาเจียน เข้านอน รพ. วันที่ 5 พ.ค. โดยผู้ป่วยรายนี้มีเส้นเลือดเล็กโป่งพองในช่องท้องอยู่แล้ว ระหว่างที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ไอแรงมากจนกระเทือนช่องท้อง เส้นเลือดเล็กที่โป่งพองในช่องท้องแตก ทำให้เลือดจางจากการเสียเลือด เลือดไหลออกในช่องท้องรวมตัวเป็นก้อนเลือด บีบรัดลำไส้เล็กส่วนต้นจนลำไส้เล็กส่วนต้นอุดตัน กินอาหารอาเจียนออกหมด โรคนี้นับน้อยมาก ๆ ถ้าไม่ได้รับการรักษาโอกาสเสียชีวิตสูง

3. WHO เตือน XBB ระบาดหนัก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, js100, thebangkokinsight, linetoday)

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี รายงานว่า องค์การอนามัยโลก เตือนสายพันธุ์ย่อยใหม่ของโอไมครอน XBB จะระบาดเป็นสายพันธุ์หลักของโควิด 19 ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า พร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ เพิ่มความพยายามในการฉีดวัคซีนและการคัดกรองผู้ติดเชื้อ เพื่อควบคุมและชะลอการแพร่ระบาด

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1

- อัปเดตความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ICMRA และอภิปรายเกี่ยวกับทิศทางวัคซีนในอนาคต มีสาระสำคัญ คือ 1. วัคซีนรุ่นดั้งเดิมยังช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยรุนแรงได้ แต่ประสิทธิภาพลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 2. มีงานวิจัยชี้ว่าการปรับวัคซีนให้มีสายพันธุ์ที่สอดคล้องกับสายพันธุ์ที่ระบาด จะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ดีกว่า วัคซีนสายพันธุ์ดั้งเดิม 3. สายพันธุ์ย่อย XBB เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดหลักทั่วโลก คาดจะเป็นแคนดิเดตที่ควรใช้ในการผลิตวัคซีนรุ่นใหม่ 4. วัคซีนสำหรับฉีดกระตุ้นในอนาคตน่าจะเป็นประเภทสายพันธุ์เดี่ยว หรือ Monovalent vaccine 5. วัคซีนแบบ Monovalent สามารถใช้เป็นวัคซีนเข็มแรก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันได้ด้วย 6. คาดการณ์ว่าการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน อาจใช้ในประชากรเฉพาะกลุ่ม อาทิ เด็กอายุน้อยกว่า 4-5 ปี และ 7. มีความจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามข้อมูลภาพรวมทั่วโลกและตัดสินใจระดับนโยบายเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ผลิตวัคซีน โดยอาศัยข้อมูลวิชาการที่ครบถ้วน ที่สำคัญต้องพิจารณาเงื่อนไขให้เหมาะสม



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

การพัฒนาศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, สยามรัฐ)

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนาศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเป็นรพ.หลักและรพ.สมทบในการผลิตแพทย์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ของม.เกษตรศาสตร์ โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ณ รพ.หลัก ได้แก่ รพ.เจ้าพระยามรราช จ.สุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ 5 และ รพศ.สกลนคร จ.สกลนคร เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาบัณฑิตแพทย์</p>	
<p>โรคไข้เลือดออก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100 - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก วันที่ 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 66 มีแนวโน้มอัตราการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น และคาดการณ์ว่าในปีนี้อโรคไข้เลือดออกจะกลับมาระบาดอีกครั้งตามวงรอบของปีที่จะระบาด ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กนักเรียน เดือนประชาชนสังเกตอาการป่วยของคนในครอบครัว หากมีไข้สูงเกิน 2 วัน อาจป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่ควรซื้อยาในกลุ่ม NSAIDs เช่น ไอบูโพรเฟน หรือยาชุด มารับประทานเอง ให้รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อให้การดูแลรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตได้ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ส่วนใหญ่คือมีภาวะอ้วน รองลงมาคือไปรับการรักษาล่าช้า และได้รับยาในกลุ่ม NSAIDs การป้องกันที่ได้ผลดีที่สุด คือ การป้องกันยุงกัด และยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” เพื่อกำจัดไปยุงลาย จะสามารถป้องกันโรคติดต่อมาโดยยุงลายได้ทั้ง 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย</p>	
<p>การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ infoquest - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... หลังจากที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งสาระสำคัญในการแก้ไข คือ การเพิ่มโทษให้กับผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านค้าหรือสถานบริการ หลังจากเกินเวลาห้ามจำหน่าย ซึ่งปัจจุบัน กฎหมายกำหนดช่วงเวลาห้ามจำหน่ายไว้ 2 ช่วง คือ ช่วงแรก 14.00 – 17.00 น. และช่วงหลัง 24.00 น. โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 - 18 มิ.ย. 2566 เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านในการออกกฎหมายฉบับดังกล่าวต่อไป</p>	
<p>โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน) - สสจ.สิงห์บุรี ส่งหนังสือเพื่อเปรียบเทียบปรับนายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กุล ปช.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสิงห์บุรี จำนวน 20,000 บาท ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ข้อหา “โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์ยี่ห้อลิโอ) อันเป็นการชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม”</p>	
<p>การพัฒนายาเม็ดไซโทซีนยาเลิกบุหรี่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า - นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ชื่นชมความสำเร็จขององค์การเภสัชกรรม ได้วิจัยและพัฒนายาเลิกสูบบุหรี่ชนิดใหม่ คือ ยาเม็ดไซโทซีน จีพีโอ (1.5 มิลลิกรัม) เป็นรายแรกในประเทศไทย ช่วยผู้ที่ติดบุหรี่ได้เข้าถึงยาเลิกสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดโรคที่มาจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคมะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร ถุงลมโป่งพอง และโรคหัวใจ ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ให้ความสำคัญเรื่องการวิจัยพัฒนาในด้านต่าง ๆ รวมถึงการวิจัยพัฒนายาและด้านการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม</p>	
<p>เยียวยาจิตใจเด็กหลังพ่อกำลังแม่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, innnews, linetoday, sanook) - นายกัญฐ์ศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กั้น จอมพลัง ได้ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และสาธารณสุขในการเยียวยาจิตใจ ทั้งลูก 4 คน แม่ และยาย ของ น.ส.ศิริวรรณ อายุ 39 ปี ผู้เสียชีวิตจากถูกสามีทำร้ายร่างกายจากเหตุหึงหวง และหลบหนีไป หลังน้องชายผู้เสียชีวิตได้ขอความช่วยเหลือเรื่องคดีและช่วยเด็ก ๆ ในเรื่องการศึกษา</p>	
<p>ชาวบ้านเขมรชด “ไวน์ข้าว” ดับ 1 ราย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday) - เกิดเหตุชาวบ้านเสียชีวิต 1 ราย และอีก 27 คนถูกนำส่งโรงพยาบาลในท้องที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชา หลังดื่มไวน์ข้าวทำเอง ซึ่งต้องสงสัยว่ามีปริมาณเมทานอลในระดับสูง แสดงอาการป่วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระคายเคืองตา เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย โดยทางการได้เก็บตัวอย่างของไวน์นำไปทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้ว ส่วนผู้ป่วยกำลังฟื้นตัวและไม่มีความเสี่ยงถึงแก่ชีวิต</p>	